



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และดำเนินการสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบแข่งขันและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับยึดถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย โดยไม่มีการละเว้น

๒. ห้ามมิให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบแข่งขันเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา เก็งข้อสอบ จัดทำเอกสารจำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันฯ โดยเด็ดขาด

๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งบันทึกภาพและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวประจำจุดสำคัญ เช่น การบันทึกภาพผู้เข้าสอบไว้เป็นหลักฐาน ตรวจสอบความเคลื่อนไหวบริเวณอาคารสอบและห้องสอบ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณจุดสำคัญดังกล่าวก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

๔. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องเตรียมเอกสารแสดงตัวผู้เข้าสอบ (บัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้) อุปกรณ์ทำข้อสอบ (ปากกา ดินสอ ๒B หรือ ๒ Bขึ้นไป และยางลบ) ไปเพื่อทำการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และจะต้องผนวกรหัสหมายเลขแบบทดสอบและลงมือทำแบบทดสอบด้วยดินสอ ๒B หรือ ๒ Bขึ้นไป เท่านั้น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำกระเป๋าหรือซองเอกสาร คู่มือหรือตำราต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปในบริเวณอาคารสอบและห้องสอบ จึงขอให้ผู้เข้าสอบ

/เก็บไว้ที่รณ...

เก็บไว้ที่รถส่วนตัวหรือฝากไว้กับญาติหรือผู้ติดตามเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหายระหว่างดำเนินการสอบแข่งขันฯ หน่วยสอบจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สูญหายแต่ประการใด

๕. ห้ามผู้เข้าสอบใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ ห้ามใส่เสื้อคลุมหรือห้ามใส่เสื้อแขนยาว ห้ามใส่ถุงเท้าและรองเท้าเข้าห้องสอบ เพื่อป้องกันการชุกชอนเครื่องมือที่ใช้ในการทุจริต และเพื่อความสะดวกในการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ทราบว่า การดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สอบแข่งขันสามารถสอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ โดยเรียกรับประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าวหรือพบเห็นพฤติกรรมที่สื่อไปในทางทุจริต สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงได้ที่

นายเจียร ทองนุ่น ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์

๐๘๑ - ๙๗๙-๓๗๙๑

เพื่อจกได้ตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมาย อนึ่ง ผู้เข้าสอบพึงตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากผู้ใดกระทำการทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเจียร ทองนุ่น)

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช